





ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ประเภทความเสี่ยงระดับกิจกรรม								ระยะเวลาในการตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ											
			การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing : F)	การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing : P)	การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing : C)	การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)	การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing : IS)	การตรวจสอบพิเศษ / นโยบายสั่งการ (Special Auditing)			พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘												
								กระทรวงการคลัง	คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.)	อธิการบดี	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน		เดือนธันวาคม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน			
		<p><b>หมายเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยายผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของหน่วยรับตรวจ ตรงกับฎีกาเบิกจ่ายหรือไม่ เนื่องจากสำเนาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายของหน่วยรับตรวจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศของทางราชการ</li> <li>- ติดตามผลจากการตรวจสอบ ที่ได้รายงานให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) รับทราบ</li> </ul>																						



ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ประเภทความเสี่ยงระดับกิจกรรม						ระยะเวลาในการตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ										
			การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing : F)	การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing : P)	การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing : C)	การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)	การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing : IS)	การตรวจสอบพิเศษ / นโยบายสั่งการ (Special Auditing)		น.ศ. ๒๕๖๓		น.ศ. ๒๕๖๔									
								กระทรวงการคลัง	คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.)	อธิการบดี		น.ศ. ๒๕๖๔									
												เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
๒	สำนักงานบริหารสินทรัพย์ (วันที่ ๒๔ ต.ค. - ๔ น.ย. ๒๕๖๓) จำนวน ๘ วัน	๑) การตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ น.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๓ ☑ รายได้ที่จัดเก็บตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ☑ นโยบาย / แผน งบประมาณรายจ่าย ☑ ผลการเบิกจ่าย (เอกสารหลักฐาน)	★	★					★		☺										นางนุสรา เต็มอุดม
		๒) การสอบทานรายงานการเงิน (ตัวเลข) ประจำปี งบประมาณ น.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๓ ☑ งบแสดงฐานะการเงิน ☑ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ☑ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน ☑ หมายเหตุประกอบงบการเงิน	★		★				★												
		๓) การสอบทานผลการดำเนินงานกิจกรรม และความ เหนียวของระบบ "การควบคุมภายใน" และ "การ บริหารจัดการความเสี่ยง" ระดับหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ น.ศ. ๒๕๖๓ ☑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (แบบ ปค. ๔) ☑ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)  (มีต่อ)		★		★		★													



ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ประเภทความเสี่ยงระดับกิจกรรม									ระยะเวลาในการตรวจสอบ										ผู้รับผิดชอบ			
			การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing : F)	การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing : P)	การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing : C)	การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)	การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing : IS)	การตรวจสอบพิเศษ / นโยบายสั่งการ (Special Auditing)			น.ศ. ๒๕๖๗	น.ศ. ๒๕๖๘													
								กระทรวงการคลัง	คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.)	อธิการบดี		น.ศ. ๒๕๖๘													
											เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนมิถุนายน	เดือนกรกฎาคม	เดือนสิงหาคม		เดือนกันยายน		
		<b>หมายเหตุ</b> - กิจกรรมที่ ๑) และ ๒) ตรวจสอบ / สอบทาน ตาม บัญชีฉบับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานและ การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย น.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ "รายได้" และ "ค่าใช้จ่าย" ข้อ ๑๗ รายได้..... ที่ต้องนำส่งมหาวิทยาลัย																							



ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ประเภทความเสี่ยงระดับกิจกรรม						ระยะเวลาในการตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ										
			การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing : F)	การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing : P)	การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing : C)	การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)	การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing : IS)	การตรวจสอบพิเศษ / นโยบายสั่งการ (Special Auditing)		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘									
								กระทรวงการคลัง	คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.)	อธิการบดี		เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
๓	โครงการสถาบันการปวส. แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ (วันที่ ๑๑ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๕ วัน	๑) การตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ☞ รายได้ที่จัดเก็บตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ☞ นโยบาย / แผน งบประมาณรายจ่าย ☞ ผลการเบิกจ่าย (เอกสารหลักฐาน)	★	★					★		☹										นางนุสรรา เต็นอุดม รับผิดชอบตรวจสอบ - กิจกรรมที่ ๒)
		๒) การสอบทานรายงานการเงิน (ตัวเลข) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ☞ งบแสดงฐานะการเงิน ☞ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ☞ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน ☞ หมายเหตุประกอบงบการเงิน	★		★				★												น.ส.นรทีนีย์ สุขอร่าม น.ส.มลฤดี กันไรรีย์ รับผิดชอบตรวจสอบ - กิจกรรมที่ ๑) - กิจกรรมที่ ๓)
		๓) การตรวจสอบการบริหารน้สตถุภาครัฐ :- กิจกรรม "การควบคุมน้สตถุ" (จากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินโครงการสถาบันการปวส.) ☞ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร น้สตถุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ☞ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารน้สตถุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙  (มีต่อ)		★	★				★												





ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ประเภทความเสี่ยงระดับกิจกรรม						การตรวจสอบพิเศษ / นโยบายสั่งการ (Special Auditing)		ระยะเวลาในการตรวจสอบ										ผู้รับผิดชอบ		
			การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing : F)	การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing : P)	การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing : C)	การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)	การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing : IS)	กระทรวงการคลัง	คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.)	อธิการบดี	น.ศ. ๒๕๖๗		น.ศ. ๒๕๖๘										
											เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนมิถุนายน	เดือนกรกฎาคม		เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
๔	สถาบันวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (วันที่ ๑๘ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗) จำนวน ๒๓ วัน	๑) การตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ น.ศ. ๒๕๖๗ ☑ รายได้ที่จัดเก็บตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ☑ นโยบาย / แผน งบประมาณรายจ่าย ☑ ผลการเบิกจ่าย (เอกสารหลักฐาน)	★	★					★		☹	☹											นางนุสรา เด่นอุดม รับผิดชอบตรวจสอบ - กิจกรรมที่ ๒)
		๒) การสอบทานรายงานการเงิน (ตัวเลข) ประจำปีงบประมาณ น.ศ. ๒๕๖๗ ☑ งบแสดงฐานะการเงิน ☑ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ☑ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน ☑ หมายเหตุประกอบงบการเงิน	★		★				★														น.ส.นรทีพย์ สุขอร่าม รับผิดชอบตรวจสอบ - กิจกรรมที่ ๑) - กิจกรรมที่ ๓) - กิจกรรมที่ ๔) - กิจกรรมที่ ๖)
		๓) การสอบทานผลการดำเนินงานกิจกรรม และความเสี่ยงของระบบ "การควบคุมภายใน" และ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ น.ศ. ๒๕๖๗ ☑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ☑ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) (มีต่อ)		★		★		★															น.ส.มลฤดี กันไทรีย์ รับผิดชอบตรวจสอบ - กิจกรรมที่ ๑) - กิจกรรมที่ ๔) - กิจกรรมที่ ๕) - กิจกรรมที่ ๖)















ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ประเภทความเสี่ยงระดับกิจกรรม						ระยะเวลาในการตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ										
			การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing : F)	การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing : P)	การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing : C)	การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)	การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing : IS)	การตรวจสอบพิเศษ / นโยบายสั่งการ (Special Auditing)		น.ศ. ๒๕๖๗		น.ศ. ๒๕๖๘									
								กระทรวงการคลัง	คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.)	อธิการบดี		เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
๓	วิทยาลัยนานาชาติ (วันที่ ๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) จำนวน ๒๑ วัน	๑) การตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ น.ศ. ๒๕๖๗ ☑ รายได้ที่จัดเก็บตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ☑ นโยบาย / แผน งบประมาณรายจ่าย ☑ ผลการเบิกจ่าย (เอกสารหลักฐาน)	★	★					★												นางนุสรุตา เต็มอุดม รับผิดชอบตรวจสอบ - กิจกรรมที่ ๒)
		๒) การสอบทานรายงานการเงิน (ตัวเลข) ประจำปี งบประมาณ น.ศ. ๒๕๖๗ ☑ งบแสดงฐานะการเงิน ☑ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ☑ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน ☑ หมายเหตุประกอบงบการเงิน	★		★				★												น.ส.นรทีพีย์ สุขอร่าม รับผิดชอบตรวจสอบ - กิจกรรมที่ ๑) - กิจกรรมที่ ๓) - กิจกรรมที่ ๔) - กิจกรรมที่ ๖)
		๓) การสอบทานผลการดำเนินงานกิจกรรม และความ เพียงพอของระบบ "การควบคุมภายใน" และ "การ บริหารจัดการความเสี่ยง" ระดับหน่วยงาน ประจำปี ปีงบประมาณ น.ศ. ๒๕๖๗ ☑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (แบบ ปค. ๔) ☑ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)  (มีต่อ)		★		★		★													น.ส.มลฤดี กันไรรีย์ รับผิดชอบตรวจสอบ - กิจกรรมที่ ๑) - กิจกรรมที่ ๔) - กิจกรรมที่ ๕) - กิจกรรมที่ ๖)



ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ประเภทความเสี่ยงระดับกิจกรรม							ระยะเวลาในการตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ											
			การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing : F)	การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing : P)	การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing : C)	การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)	การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing : IS)	การตรวจสอบพิเศษ / นโยบายสั่งการ (Special Auditing)			พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘										
								กระทรวงการคลัง	คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.)	อธิการบดี			เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน	
		<b>๔) การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกิจกรรม</b> <b>๑) ผลการเบิกจ่าย</b> ☑ การจัดซื้อจัดจ้าง (หมวด ๒) ☑ การบริหารสัญญาและการตรวจรับวัสดุ (หมวด ๑) ☑ การควบคุมวัสดุ (หมวด ๙)	★	★	★																		
		<b>๕) การตรวจสอบผลดำเนินงาน "โครงการฝึกอบรม / สัมมนา" ที่ได้รับจัดสรร (สูงสุด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b> ☑ ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย ☑ การใช้ทรัพยากรในการดำเนินโครงการส่วนราชการ ได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า	★	★	★																		
		<b>๖) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศในการปฏิบัติงาน</b> ☑ ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของข้อมูลในระบบ ☑ การรักษาความปลอดภัยของระบบงาน ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล				★	★																
		(มีต่อ)																					











